



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางกรวย โทร ๐ ๒๔๔๗ ๕๕๘๒-๓ ต่อ ๘๓๐๐

ที่ นบ ๐๐๓๒.๓๐๑/ ๐๗๒

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง อนุญาตนำแนวทางปฏิบัติตามประกาศและกรอบแนวทางตามมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงานป.ป.ช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นการประเมินเชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ โดยจังหวัดนนทบุรีมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาให้คุณหรือโทษต่อผู้ปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ รวมถึงมีวิธีการพัฒนาผู้ที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการและประชาชนต่อไป

ข้อเสนอ

โรงพยาบาลบางกรวย จึงดำเนินการตามประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับบุคลากรผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ลงนามโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เม.ย.๖๒ และประกาศโรงพยาบาลบางกรวย เรื่อง กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับบุคลากรผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบางกรวย เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. อนุญาตให้นำแนวทางปฏิบัติตามประกาศและกรอบแนวทางตามมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามประกาศจังหวัดนนทบุรีและตามข้อเสนอ ขึ้นเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และนำส่งข้อมูลเข้าระบบ MITAS เพื่อแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ MOIT ๗

(นายสรวิศ งามพินิจ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ทราบ - อนุญาตให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลบางกรวย

(นายไพโรจน์ วิริยะอมรพันธุ์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวย